



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวสุดดี แสนทวีสุข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๖๖๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๖๖๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวสุภาพร ทรัพย์จันทร์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุดดี แสนทวีสุข

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๖๖๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒) - ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๘๖๐๖
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๑
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุดดี แสนทวีสุข

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก.๖๖๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อขยายช่องทางออกของเส้นประสาท

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการฝ่ายการพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๖๓ ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ภายนอก ๓๐๘๙๑/๕๔ เลขที่ภายใน ๔๗๘๒/๖๐ เข้ารักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิงสามัญเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. จากการซักประวัติพบว่า ๑๐ ปีก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการปวดหลัง ร้าวลงสะโพกและขา ๒ ข้าง มีอาการชาขา ๒ ข้าง เดินได้ไม่ไกล เดินได้ไกลที่สุดระยะทาง ๑๐๐ เมตร ยืนได้นานที่สุด ๒๐ นาที ปัจจุบันมีอาการปวดมากขึ้น ปวดตลอดเวลาที่ทำกิจกรรม แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ(Spinal Stenosis) รักษาด้วยยาลดอาการปวดและกายภาพบำบัด อาการไม่ทุเลา แพทย์จึงแนะนำให้รับการผ่าตัดเพื่อขยายช่องทางออกของเส้นประสาทและเพื่อลดแรงกดทับของไขสันหลัง (Decompression Laminectomy with Pedicle Screw Fixation) ประวัติการเจ็บป่วย เป็นโรคไขมันในเลือดสูง รักษาด้วยการรับประทานยา ไม่มีประวัติการแพ้ยา ไม่มีประวัติแพ้อาหาร

ผู้ป่วยได้รับการสร้างสัมพันธภาพโดยการพูดคุย ให้ข้อมูลสาเหตุการเกิดโรคและความจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อขยายช่องทางออกของเส้นประสาทและเพื่อลดแรงกดทับของไขสันหลัง แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด รวมถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ได้แก่ ภาวะช็อคจากการเสียเลือด การบาดเจ็บของเส้นประสาท ภาวะน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังรั่ว(Spinal Fluid Leak) ภาวะติดเชื้อที่แผลผ่าตัด และอาการปวดหลังอาจกลับมา โดยภาวะต่างๆจะได้รับการดูแลป้องกัน หากเกิดความผิดปกติจะได้รับการช่วยเหลือทันที พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัยคลายความวิตกกังวล

ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ กลับจากห้องผ่าตัดเวลา ๑๕.๔๕ น. โดยวันแรกของการผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับการสังเกตอาการที่หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม รวมระยะวันนอน ๑ วัน และย้ายกลับหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิงสามัญ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ แรกรับย้ายและวันแรกของการผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ เสียเลือดในห้องผ่าตัด ๕๐๐ มิลลิลิตร ผลฮีมาโตคริต ๓๐.๔ เปอร์เซ็นต์ ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ Acetar๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตราหยด ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ๓ ขวด มีแผลผ่าตัดบริเวณหลังปิดก๊อชไว้ ต่อสายระบายเลือดจากแผลผ่าตัด ๑ สาย คาสายสวนปัสสาวะ หลังผ่าตัดวันที่ ๒

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเพื่อขยายช่องทางออกของเส้นประสาท (Decompression Laminectomy with Pedicle Screw Fixation) ได้อย่างถูกต้อง

๒. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ หลังการผ่าตัดเพื่อขยายช่องทางออกของเส้นประสาท (Decompression Laminectomy with Pedicle Screw Fixation)

๓. ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล

๔. ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ดี เดินได้ไม่ปวด และสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มากที่สุด